

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

J – แค่นิวทาง ของจริงต้องทำงาน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

สัปดาห์นี้ จะเห็นกันแล้วว่า หุ้นที่วิ่งขึ้นกันหรือหว่านน้อยๆ นั้น ก็น่าจะเป็นหุ้นเล็กหุ้นน้อย หรือหุ้นแก๊งกำไรขนาดกลางขนาดเล็ก จริงๆ แล้วก็ไม่ต้องเรียกว่า หุ้นปั่น นะ ในตลาดหุ้นบ้านเรา ทางเราบอกว่าไม่มีหรอกหุ้นปั่น ใครปั่นหุ้นก็โดนจับ... เหนือเมฆก็เลยขอใช้คำว่า หุ้นแก๊งกำไร เอาเหมือนตามรูปแบบกลยุทธ์การซื้อขายก็แล้วกัน แล้วหุ้นประเภทนี้นั้น จริงๆ กราฟสวยๆ ก็อาจจะไม่แนบเสมอไป หรือ กราฟที่แยๆ ก็เชื่อว่าพลิกเป็นขึ้นทันทีก็ได้ เหนือเมฆเคยกล่าวไว้แล้วว่า การมาดูกราฟ เมื่อการซื้อขายจบไปแล้วนั้น บางครั้งมันก็ได้แค่ระดับหนึ่ง หรืออาจจะไม่ใช่ว่าบางครั้งเสียด้วยซ้ำ ถ้าเป็นกราฟของหุ้นแก๊งกำไร มันต้องทุกครั้งไปดูกราฟราคาของหุ้นแก๊งกำไรแล้ว ก็ต้องไปว่ากันหน้างานด้วย โดยการดูกราฟ ก็แค่การดูราคาในระดับต่างๆ ว่ามันมีสัญญาณอะไรยังไง แล้ววางแผนการแก๊งกำไรไว้ล่วงหน้า พอตลาดเริ่มจะมีราคาเปิด หรือเปิดไปแล้ว แผนการแก๊งกำไรนั้น จะยังอยู่หรือไม่ หรือจะต้องปรับเปลี่ยนไป ก็ต้องมีไว้ด้วยนะครับ... เรียกว่าดูกันหน้างานกันเสียดีกว่าได้สำหรับหุ้นแก๊งกำไรนะ ส่วนจะถือต่อหรือจะจบแบบไม่ถือข้ามวัน ก็ต้องคิดมากขึ้นไปอีกชั้น การซื้อเย็นขายเช้า หรือห่อกลับบ้านในหุ้นแก๊งกำไร ความเสี่ยงย่อมมีในตัวเสมออยู่แล้ว จึงอาจจะแบ่งเป็นไม้ๆ ก็ได้ คือเล่นแบบตีหัวเข้าบ้าน ไปไม้หนึ่ง แล้วห่อกลับบ้าน ไปลุ้นอีกไม้หนึ่ง ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช่ได้ในหุ้นแก๊งกำไร... ช่วงนี้ หุ้นแบบนี้มาเยอะ ถ้าอยากจะลองเล่น หรือจะหัดแก๊งกำไร ลองดูรายการ ห่อกลับบ้าน(LIVE) ทาง TH UTRADE ดูนะครับ จะว่ากันหน้างานเสีย

ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว ถ้าเล่นเกมมาจนถึงเวลานี้ ไม่ต้องเล่นเกมขึ้นแบบหรือหว่า ก็น่าจะดูดีกว่านะครับ หรือถ้าจะย่อ ก็ต้องไม่เยอะ ขึ้นก็อย่าแรงนัก ค่อยๆ ไต่ระดับไป จะอุ่นใจปลอดภัยกว่า

แนวรับ : ... 3.66-3.62 หรือ ถ้าจะอ่อน สู้ได้ถึง 3.50

เป้าหมาย : ... ลุ้นผ่าน 4.00 เพื่อหวังเป้าหมายที่ 5.0 ต่อ

Price Chart...(J)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น J... จริงๆ แล้ว ถ้าว่ากันตามเป้าหมาย จากกลุ่ม MA. ในภาพนี้ ก็จะหวังได้ถึงระดับ 6.0-6.4 แต่ก็อย่างที่กล่าวมา ค่อยๆ Sideways Up ขึ้นไปละ อย่าขึ้นแรง หรืออย่าโดนทุบเร็ว... แต่ก็อย่างที่กล่าวมา ราคาแนวรับที่ให้ไว้ ถ้าจะไม่มีให้ แบบว่าเปิดราคาสูงแถว 3.70-3.72 หรือ ซ้ำม 3.74 ไปแล้วนั้น จะทำให้หรือถ้าเปิดต่ำๆ ลงมาที่ราคา 3.62-3.60 หรือต่ำกว่า จะเล่นหรือไม่เล่น อันนั้นบางทีก็ต้องว่ากันหน้างานจริงๆ เพราะถ้าเปิดต่ำไป หรือเปิดสูงไป บางครั้งก็ต้องรอดูเขาซักนิดหนึ่ง ว่าจะออกเกมหนักไปทางไหน หนักทางขาขึ้นหรือเน้นทางซื้อ หน้างานจะบอกได้ แล้วเราก็จะตัดสินใจแล้ววางแผนตามไป... แต่เท่าที่เห็นกราฟนี้ ก็ว่าตามนี้ก่อน